

## THÔNG BÁO

### **Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020** (Tại kỳ họp thứ 16, HĐND thị xã khóa VI)

Thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 và nội dung chương trình kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã khóa VI, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM**

##### **1. Công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật**

Năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tập trung thực hiện công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp; Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam; Dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi); dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). Tổ chức sơ kết 05 năm thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ động tham gia xây dựng các cơ chế, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức và lồng ghép các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, phòng chống thiên tai góp phần tích cực vào việc xây dựng khối Đại đoàn kết và sự đồng thuận chung trong xã hội.

##### **2. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

###### **2.1. Công tác giám sát**

Năm 2020, UBMTTQVN thị xã và các tổ chức thành viên tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua việc giám sát thực hiện Nghị quyết 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng chính phủ đã phát hiện việc thực hiện giải quyết chế độ cho người lao động trong các doanh nghiệp chưa đảm bảo các quy định của Nhà nước.



Triển khai thực hiện Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xây dựng chương trình giám sát để giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động giám sát do Mặt trận chủ trì, UBMTTQVN thị xã phối hợp tham gia giám sát cùng các Ban của HĐND thị xã trên một số lĩnh vực. Tham gia hoạt động kiểm tra, giám sát tạm giam, tạm giữ và tố giác tin báo tội phạm với VKSND cùng cấp theo quy chế phối hợp. Tham gia hoạt động kiểm tra thi hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với ngành tư pháp cùng cấp...

### *2.2. Công tác phản biện xã hội:*

Năm 2020, Ban tư vấn và phản biện xã hội đã tham gia phản biện một số dự thảo văn bản có chất lượng. Đã tổ chức hội nghị UBMT để tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng và báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai chuyên đề “Mặt trận các cấp trong thị xã tham gia Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025” nhằm tăng cường công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia Đại hội Đảng các cấp.

### **3. Về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở**

Xác định nội dung phát huy dân chủ, đảm bảo thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện đúng, đầy đủ quy chế dân chủ là cơ sở quan trọng để tạo lòng tin, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân. Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đoàn kết, tương thân tương ái, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân để vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và các đợt lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua góp phần tích cực phát triển kinh tế, ổn định xã hội.

Tiếp tục củng cố đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong năm các Ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát 08 vụ việc, nội dung tập trung vào việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ trong bình xét, thực hiện các chính sách đối với hộ nghèo; bình xét hỗ trợ cho đối tượng theo NQ 42 và Quyết định số 15; quản lý các nguồn quỹ do nhân dân đóng góp xây dựng các công trình công cộng tại địa phương... Qua giám sát, đã kiến nghị và được xử lý một số vụ việc liên quan đến công tác hỗ trợ Đại dịch Covid 19 và cứu trợ bão lụt trong tháng 10 vừa qua.



#### **4. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong thị xã phối hợp tổ chức 04 đợt TXCT đại biểu Quốc hội, 08 đợt tiếp xúc cử tri đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại 37 điểm, có khoảng 3500 lượt cử tri dự và tham gia phát biểu 162 ý kiến, xoay quanh về các vấn đề: nước sạch sinh hoạt; giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt; công tác xử lý tham nhũng, giá điện, công tác quản lý về môi trường, chế độ chính sách cho thân nhân liệt sĩ, bảo hiểm y tế, an toàn giao thông, các tuyến đường ứng cực bộ, giảm lãi suất vay vốn tại các ngân hàng, an toàn thông tin mạng, chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã... Nhìn chung, các ý kiến của cử tri đều được đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, giải trình làm rõ. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri UBMTQTVN thị xã đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

#### **5. Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020**

UBMTQVN thị xã đã tham gia tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, hướng dẫn, giám sát hệ thống mặt trận cơ sở trong thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí; nhất là các nội dung công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; xây dựng tiêu chuẩn, định mức, ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; tiến hành sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy; công khai các nguồn quỹ, nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho các hoạt động giảm nghèo, cứu trợ thiên tai, dịch bệnh; minh bạch các hoạt động hỗ trợ và cứu trợ.

#### **6. Tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động**

- Năm 2020, là năm cả nước nói chung và Quảng Trị nói riêng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19 và thiên tai bão lụt nên đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, UBMTQVN thị xã đã tích cực đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền trong phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, UBMTQVN các cấp trong thị xã đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện lời kêu gọi của UBTWMTQVN, Ban thường trực UBMTQTVN thị xã đã phát động cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng chống đại dịch Vovid 19” Qua phát động, đã huy động được hơn 500 triệu đồng (bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm) để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đặc biệt, trong tháng 10 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã phối hợp kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn chung tay hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai. Kết quả, đến 30/11/2020, UBMT và các tổ chức thành viên các cấp đã kêu



gọi hơn 50 tổ chức, đoàn thiện nguyện đến trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân vùng ảnh hưởng thiên tai; Thông qua kênh của UBMT thị xã, đã tiếp nhận hơn 02 tỷ đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm và đã trao kịp thời cho người dân. Trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ của các cấp, các ngành (Bằng tiền mặt và hiện vật) UBMTTQVN thị xã chủ trì rà soát và tổng hợp những đơn vị, trường học, khu phố bị thiệt hại do bão lụt để đề xuất Thường trực Thị ủy cho chủ trương để hỗ trợ. Đến nay, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc phân bổ kinh phí, hàng hóa cứu trợ bão lụt cho người dân.

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được Mặt trận và Ban chỉ đạo các cấp trong thị xã tuyên truyền vận động nhân dân mua sắm và tiêu dùng hàng hóa do người Việt Nam sản xuất như gạo, rau, củ, quả và thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ... Trong thời gian qua trên địa bàn thị xã đã có 02 siêu thị Minh Phát và Hùng Oanh cung cấp hàng hóa, thực phẩm do Việt Nam sản xuất đã được người dân quan tâm hưởng ứng tích cực.

- Với tình hình khó khăn chung của cả nước nói chung, với vai trò của mình UBMTTQVN thị xã tiếp tục phát động thực hiện công tác vận động “Quỹ vì người nghèo”, đạt và vượt chỉ tiêu giao, cụ thể: năm 2020, UBMTTQVN thị xã và các phường, xã đã huy động hơn 520 triệu đồng, đạt tỷ lệ 118% chỉ tiêu giao. Trong đó: (Tết vì người nghèo thu được 252 triệu; thu 02 ngày lương từ CBCNV LĐ 170 triệu đồng; Phường, xã hơn 100 triệu). Số tiền huy động được đã hỗ trợ cho Tết vì người nghèo 773 suất quà, mỗi suất trị giá từ 300.000đ-1.000.000đ, tổng trị giá 349.000.000đ.

Trong thời gian tới, thực hiện Chương trình “*Nói vòng tay nhân ái*” Xuân Tân Sửu 2021 do UBMTTQVN tỉnh phối hợp với Sở VH TT và Hội chữ Thập đỏ phát động để trao tặng quà tết cho các đối tượng khó khăn, gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui Tết, đón Xuân. UBMTTQVN thị xã tiếp tục mong nhận được sự quan tâm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn thông qua chương trình “*Nói vòng tay nhân ái*” Xuân Tân Sửu 2021 ủng hộ kinh phí để giúp đỡ người nghèo sớm khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

## **II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:**

Năm 2020 đại dịch Covid 19 đã làm đình trệ nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc làm không ổn định, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; các đợt lũ lịch sử trong tháng 10 vừa qua đã làm tài sản, hoa màu, ruộng vườn của bà con nhân dân, các công trình hạ tầng dân sinh bị thiệt hại và hư hỏng nặng nề. Cán bộ và nhân dân thị xã rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi, động viên, trợ giúp nhân dân vượt qua khó khăn trong thời gian qua, Tuy nhiên do ảnh hưởng



dịch bệnh và thiên tai nặng nề nên ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Tại Kỳ họp này, UBMTTQVN thị xã kiến nghị một số nội dung sau:

### **1. Về khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh năm 2020**

- Trước mắt khắc phục các công trình dân sinh phục vụ cho nhân dân như sửa chữa các kênh mương, cải tạo đồng ruộng, mua hạt giống, cây, con giống phục hồi sản xuất vụ Đông Xuân ...giúp nhân dân kịp thời ổn định chăn nuôi, sản xuất và trồng trọt sớm nhất.

- Tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ khi thiên tai xảy ra; Đặc biệt là xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời và nhanh nhất cho các hộ dân hai bên bờ sông Thạch Hãn (đề phòng khu vực Trần có thể vỡ); Bên cạnh đó, những khu vực thấp và trũng phải có phương án sơ tán người dân đến nơi cao và an toàn.

### **2. Thực hiện các chủ trương, chính sách, quyết định của HĐND, UBND thị xã**

+ Về tuyên truyền văn bản pháp luật:

- Hiện nay có rất nhiều văn bản pháp luật Mặt trận các cấp không có điều kiện để tiếp cận sâu trong các lĩnh vực, vì vậy, đề nghị cấp ủy địa phương cần quan tâm chỉ đạo lồng ghép một số văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp đến người dân để tuyên truyền phổ biến trong các đợt sinh hoạt chi bộ (khoảng 05-10 phút để cán bộ đảng viên biết)

- Các văn bản hướng dẫn thi hành nên cụ thể hóa rõ ràng hạn chế việc phô tô, sao y... để việc áp dụng triển khai thực hiện chính sách một cách đồng bộ nhất.

+ Về thực hiện các chế độ chính sách:

- Cần có chế độ chính sách đãi ngộ để nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở nhằm giảm thiểu đơn thư khiếu kiện vượt cấp nhất là về lĩnh vực tranh chấp đất đai trên địa bàn; Chế độ phụ cấp cho những người làm công tác hội ở các phường, xã như Hội NKT NNCĐ DACAM DIOXIN.

Trên đây là thông báo Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và một số đề xuất, kiến nghị tại kỳ họp thứ 16 HĐND thị xã khóa VI của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

*Nơi nhận:*

- BTT UBMTTQVN tỉnh (b/c);
- Đại biểu HĐND thị xã;
- BTT UBMT thị xã;
- Lưu MT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Ngọc Anh**